
"ออย"ช้ีแอดมิสช่ันส"50เปล่ียนไมมาก

ทปอ.คงสัดสวนGPAX-GPAถึงป"51 "สุมณฑา"ชงสอบโอเน็ตเร็วข้ึน1เดือน

เม่ือวันที่ 28 มิถุนายน คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จัดสัมมนาเรื่อง "มองอนาคต ยกเครื่อง
ระบบแอดมิสชั่นส : อะไรคือคําตอบ" โดยนายจาตุรนต ฉายแสง รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
(ศธ.) กลาวเปดและบรรยายพิเศษหัวขอเรื่อง "นโยบาย ทิศทางแอดมิสชั่นส ป 2550 กับอุดมศึกษาไทย"
วา คิดวาในปการศึกษา 2550 เรื่ององคประกอบระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา หรือระบบแอดมิสชั่นส
คงเปลี่ยนแปลงไดไมมาก เพราะมีการประกาศลวงหนาของปการศึกษา 2550-2551 ไปแลว และนักเรียน
ก็เตรียมความพรอมไปแลว หากไปยกเลิกก็จะไมยุติธรรม แตอาจเสนอแนวทางปรับปรุงการสอบ การออก
ขอสอบ และการวัดผล เพ่ือปองกันขอผิดพลาดและความบกพรองได ทั้งนี้ สิ่งที่ตนตองการคือ ระบบแอด
มิสชั่นสตองคํานึงถึงความยุติธรรมของเด็กในเมืองและตางจังหวัด และลดการออกขอสอบนอกหลักสูตร
สวนกรณีที่คณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (สทศ.) ไดลาออกไปหลายคนนั้น
ตนจะเรงใหมีการสรรหาประธานและคณะกรรมการบริหาร สทศ.โดยเร็ว เพราะขณะนี้ดูเหมือนลาชาไปแลว

คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ รักษาการประธานคณะกรรมการบริหาร สทศ. กลาววา ยืนยัน สทศ.จะ
สามารถออกขอสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแหงชาติข้ันพ้ืนฐาน หรือโอเน็ต และแบบทดสอบทางการ
ศึกษาแหงชาติข้ันสูง หรือเอเน็ต ไดทันตามกําหนด แตที่นาหวงคือการปรับปรุงระบบซอฟตแวรตรวจขอ
สอบกับศูนยสอบซึ่งใชเปนที่จัดสอบ ซึ่งจะประชุมรวมกับศูนยสอบ 18 ศูนยทั่วประเทศ เพ่ือเตรียมการใน
วันที่ 29 มิถุนายนนี้ จากนั้นจะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเชิญครูและอาจารยมารวมกันออกขอสอบ อยางไรก็
ตาม อยากเสนอ ศธ.และโรงเรียนวา เปนไปไดหรือไมที่จะใหโรงเรียนสอนใหจบหลักสูตรเร็วข้ึน 1 เดือน
เพ่ือ สทศ.ไดมีเวลาตรวจขอสอบโอเน็ตมากขึ้น โดยจะเลื่อนการสอบโอเน็ตใหเร็วข้ึนมาเปนเดือนมกราคม
จากเดิมที่จดัสอบเดือนกุมภาพันธ

นางอุทุมพร จามรมาน ประธานคณะอนุกรรมการรับฟงความคิดเห็นระบบแอดมิสชั่นส ของที่ประชุมอธิการ
บดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) กลาววา ทปอ.ไดพิจารณาหลักเกณฑสัดสวนคะแนนเฉลี่ยสะสมชั้น ม.ปลาย
หรือ GPAX และคะแนนเฉลี่ยรายกลุมสาระการเรียนรู หรือ GPA ซึ่งในปการศึกษา 2549-2551 จะยังคงใช
สัดสวนเดิมคือรวมรอยละ 30 ทั้งนี้ ตนไมอยากใหนักเรียนและผูปกครองเอาปญหาโอเน็ตที่เกิดข้ึนในปน้ี
มาทําใหหลักการระบบแอดมิสชั่นสเสียไป เพราะเชื่อวาในปการศึกษา 2550 จะตองเปนไปดวยดี และถึงป
การศึกษา 2552 ระบบก็จะสมบูรณ

นายสมพงษ จิตระดับ อาจารยคณะครุศาสตร จุฬาฯ กลาววา เชื่อวาระบบแอดมิสชั่นสปการศึกษา 2550
จะยังไมดีข้ึน ตองมีปญหาวุนวายเกิดข้ึนอีกแนนอน จึงขอใหเด็กและผูปกครองทําใจเผื่อไวเลยวาจะตองมี
ปญหาเกิดข้ึนอีกกวารอยละ 30 ทั้งนี้ เพราะรัฐมนตรีวาการ ศธ.มีบุคลิกการบริหารที่เปนสุภาพบุรษุมาก ไม
กลาฟนธงและตัดสินใจปญหาที่รุนแรง เพราะไมตองการใหเกิดการเผชิญหนากัน จึงไมกลาตัดสินใจเพื่อ
นําไปสูการเปลี่ยนแปลงใหมๆ

ดานนายภาวิช ทองโรจน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กลาววา จากการตรวจสอบที่
ผานมายังไมมีขอบงชี้ใดๆ ที่ชี้วาโรงเรียนใหคะแนนไมไดมาตรฐาน หรือใหเกรดเฟอ ที่เกรดนักเรียนสูงข้ึน
อาจเกิดจากเด็กสนใจเรียนในหองเรียนมากขึ้น
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